

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
ระดับปฐมวัย		
1	นางเนตรชนก เสมอพิทักษ์	การใช้เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจำตัวเลข ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
2	นางนวพร คำพันธ์	การใช้วิธีสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
3	นางดารณี จันทร์ปาน	การแก้ปัญหาทักษะการระบายสี โดยใช้แผนการจัด ประสบการณ์และแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
4	นางสาวลำยอง อินทรบุญ	การพัฒนาทักษะการจำรูปทรงต่าง ๆ โดยการเรียนรู้จากสื่อของ จริง ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
5	นางฉัตรดาว วงศ์สง่า	การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียน การสอน โดยใช้สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นสื่อ ของ นักเรียนอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
6	นางสาววิมล นิราพาธ	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรม การวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
7	นางสาวโสภิตา วงศ์ทองบาง	การแก้ปัญหานักเรียนไม่กล้าแสดงออกในกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
8	นางสาวธัญชธรณ์ นาชนาวัดนพัฒน์	การแก้ปัญหาทักษะการจดจำค่าจำนวน 1-10 โดยใช้แบบฝึก ทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/4 โรงเรียน เซนต์ โยเซฟทิพวัล
9	นางอัญพัชฎ์ เจนทวีทรัพย์	การแก้ปัญหาทักษะการอ่าน เขียน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ ภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
10	นางนวลจันทร์ มีมานะ	การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
11	นางสาวธิดา เย็นอุรา	การพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการเล่นเกมทางภาษา ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
12	นางนิธินันท์ ทองอูย	การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
13	นางวัลลภา อาจศิริ	การแก้ปัญหาการกล้าแสดงออกโดยใช้การจัดกิจกรรมการเล่นของเด็กไทย ของนักเรียนอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
14	นางสาวอรอนงค์ ชัยยะมาคำ	การเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดหน้าชั้นเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
15	นางวิไลพร เป้าสุวรรณ	การพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
16	นางประกายดาว ฐูปวงค์	การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
17	นางเพ็ญพิศม์ แดงน้อย	การแก้ไขการอ่านคำประสมสระในบทเรียน โดยใช้เกมการศึกษา ของนักเรียนอนุบาล 3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
18	นางกัลยาณี เดิมนาค	การแก้ไขทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวก-ลบ โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
19	นางสาวอรพินทร์ วงศรีปรากฏ	การแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ โดยใช้โปรแกรม Paint ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
20	นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
21	นางสาวยุพาพิน ว่องไว	การแก้ปัญหาการอ่านโดยใช้แบบฝึกการอ่าน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
22	นางกฐิน ไบบุญ	การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์แบบกลุ่ม ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
23	นางสาวณัฐกัญญา คำวิวัฒน์เศรษฐ์	การแก้ไขทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านคำศัพท์ โดยใช้แบบทดสอบฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
24	นางกมลวรรณ เกินสิน	การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นสื่อ ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		
25	นางแสงมณี ส่างกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ โดยใช้บทเรียนโปรแกรม CAI) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
26	นางสาวโสพิศ จิตรเสนาะ	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
27	นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี	การศึกษาผลกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
28	นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีอ่อนดี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสงและการมองเห็น โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่มของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
29	นางสาวกิตติวรรณ พิมพ์เพราะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม (Power Point) ในการช่วยสอนเรื่องลม ฟ้า อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
30	นางสาวอุไรพร บุญเชย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
31	นางพัชรี บุญรอด	การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอุณหภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
32	นางสุพิศ ศรีพอ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
33	นางสาววรรรณ ทองเหมือน	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการ สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบ ฝึกการตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
34	นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายลี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี โดยใช้ชุด แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
35	นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญธรรม	การพัฒนาความสามารถการคำนวณสูตรทางฟิสิกส์โดยการใช้ การเรียนรู้แบบแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
36	นางสิริเบญจพร ธิติมงคลวัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องของเล่นของ ใช้ โดยใช้บทเรียนโปรแกรม CAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
37	นางสาวสุพรรณิ ปีกโคทานัง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ (Co-Operative) เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
38	นางสุดใจ มั่งคั่ง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ ร่วมมือกัน เชิงปฏิบัติการเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
39	นางสาวสุปรานี เสาวรงค์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้(Inquiry process) ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
40	นางอารมย์ ศรีศิริ	พัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้กิจกรรม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
41	นางสาวสิริมา พิมพากัย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้สื่อภาพ VCD ช่วยสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
42	นางนภาพร นาคหลง	การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเรื่องศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละศาสนา
43	นางบุญเสริม พิภขันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรสุโขทัย โดยใช้วิธีการสอนแบบการเสริมแรงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
44	นางสาวเบญจมาศ ชาริรักษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
45	นางสาวพงษ์ศิริ เคยอาษา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) โดยใช้ชุดการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
46	นางสาวพวงเพชร วาปีท่า	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาคริสตศาสนา โดยใช้สื่อ CAI ในการช่วยสอน(สื่อกำลัง/พระจิต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
47	นางสาวดวงกมล วิทวัสกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรอยุธยา โดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
48	นางสาววิจิตรา กองเทียะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
49	นางดาวรุ่ง เสมทรัพย์	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องทวีปอเมริกาเหนือโดยใช้ทฤษฎีธอร์นไคซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
50	นางสุรางค์รัศมี ทองดี	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร์(Jigsaw) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
51	นางสาวอรพินท์ เก่งเดช	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
52	นางสุนันต์ นิลพัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา (ส.32103) ในหัวข้อประโยชน์ของการ Recycle โดยใช้วิธีการสอนตาม แนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
53	นายวันชัย นิลพัฒน์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษา (ส.31103) หน่วย ศาสนา ศิลธรรมและจริยธรรม ในหัวข้อ ศาสนพิธี กับ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สื่อโปรแกรม Microsoft Power Point ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
54	นางสาวกึ่งแก้ว กววมงคล	การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา เรื่องความ ซื่อสัตย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ CAI (นิทานธรรมะ) โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		
55	นางประกายแก้ว นวกรรมิก	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ เขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ โยเซฟทิพวัล
56	นางสาวกุลธิดา อินทชาติ	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่ใช้ตัวการ์นต์ โดยใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
57	นางสาววราลักษณ์ บำเพ็ญศิลป์	พัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
58	นางกรรณา ผิวนวน	พัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
59	นางสาวเมธาสิณี วงศ์โอบธุ	พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
60	นางสาวมณฑา รักษาภักดี	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
61	นางปราณี รัตนพันธ์	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปีการศึกษา 2556
62	นางญาณิศา จันทร์พินิจ	พัฒนาการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
63	นางสาววิริรัตน์ อัดโน	พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
64	นางสุนันท์ สหพรพัฒนานุกุล	พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกการ อ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
65	นางสาวกมลพร พานิชการบดี	พัฒนาการอ่านแปลความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
66	นายปรมัตต์ กานต์กัณฑ์สกุล	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
67	นางวิบูลศรี กิ่งแก้ว	พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย เรื่องกาพย์เห่เรือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
68	จันทนา ภู่อำ	พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกการ อ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

69	Ms. Otelia C. Pilapil	IN CRESASING THE KNOWLEDGE IN VOCABBULARY IN THE ENGLISH LANGE BY APPLYING THE INTERACTIVE WORD WALL STRATEGY FOR ELEMENTARY 3 PUPILS
70	Ms. Heidi P. Soriano	Integrating songs and video in improving Listening skill among elementary2 students
71	Mr. Michael Joseph U.Santos	Developing reading comprehension and skills of chosen Mathayom 2 students

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
72	นางสาวสุทธิดา มิระสิงห์	การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
73	นางรุจิพันธ์ุ์ โรจนานนท์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ทักษะการอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายคำที่เดิม s/es โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
74	นางสาวสกวรัตน์ สิริมาลัยพงศ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาจีนพื้นฐาน ทักษะการอ่านออกเสียงพยางค์เสียงกับเสียงวรรณยุกต์ในรูปแบบพินอินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
75	Ms. Jeremia Bandula Ocampo	Intergrating graphic organizers in developing reading comprehension skills among elementary - 5 student
76	นางเพ็ญแข วงษ์บุบผา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
77	Mr. Benedict M. Caliwag	Improving vocabulary instruction to increase comprehension and scieb\ncce literacy of chosen prathom 4 students
78	นางชมชนก ทองมูลเนื่อง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง Tense โดยการใ้แบบฝึกการสังเกตคำบอกเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
79	นางสาวนภัสนันท์ แซ่เลาะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาจีน เรื่องวันที่ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนวันที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
80	Mrs. Marisol Tadeo	Enhancing grammar learning through communicative approach among secondary2
81	Ms. Helen S. Leynes	INPROVING MATE FLUENCY IN ENGLISH LANGUAGE OF SECONDARY 2 STUDENT THROUGH DAILL AND PRACTICE
82	Ms. Ria Humagdao Baac	Developing pedagogical content knowledge through lesson study among secondary-3

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
83	นางสาวสุวรรณา อ่อนสว่าง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (๑33102) ทักษะการอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายคำที่เติม s/es โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
84	Ms. Mitchie G. Luyun	DEVELOPING THE SKILLS IN SEQUENCING OF EVENTS THROUGH DRILLS AMONG SECONDARY - 4 STUDENTS
85	นางสาวสุทธีวรรณ พึ่งสุข	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (๑31102) เกี่ยวกับคำกริยาวิ (Phrasal Verbs) โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
86	Mrs. Corazon R. Tamio	DEVELOPING THE TALENTS OF THE KINDERGARTEN 3/2 STUDENTS IN VOCAL AND INSTRUMENTAL MUSIC
87	Ms. Mary Jane F. Alcaraz	DEVELOPING LISTENING AND SPEAKING SKILLS THROUGH CRITICAL THINKING FOR ENGLISH COMMUNICATION OF SECONDARY 4 STUDENTS
88	Ms.Rowena A. Gonzalo	Increasing secondary 5 students' reading & vocabulary skills using cooperative learning approach
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		
89	นางจรัสพิมพ์ ทรงเสียงชัย	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการบวก-ลบ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
90	นางดารารัตน์ จันทรัตน์	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการบวก ลบระคน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
91	นางมาลี ยินดีสุข	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
92	นางอรนันท กานต์กัณฑ์สกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
93	นางเนาวรัตน์ มั่งมีสุข	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
94	นางบุษยา อยู่พิพัฒน์	การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา เศษส่วน โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
95	นางกฤษณา บุญมี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
96	นางสาวบุปผา ยืนขุนทด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การบวกลบพหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะการบวกลบพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
97	สืบเอกหญิงสุภาพร คนขุนทด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การคูณทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
98	นางพัชรินทร์ เทพเถา	การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
99	นางสมใจ อยู่โหวง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
100	นางสาวสุวิษญ์ ธิรัชบุญธรรม์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
101	นายณรงค์ พักขยัน	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
102	นางสาวรชต ปัญญาวิษฐ์	ชุดการเรียนแบบค้นพบโดยการแนะแนวทาง เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
103	นางสาววรรุญญา จิตรเสนาะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาสมการของกราฟเส้นตรง โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
104	นายปัญญา อยู่พัฒนา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
105	นางสิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา แคลคูลัส โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		
106	นายปรัชญา เลิศประดิษฐ์	การแก้ปัญหาการอบอุ่นร่างกายไม่พร้อมเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน
107	นางสาวรัฐฟ้า เทพกรรม	การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1 – 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
108	นางสาวเข็มพร วอนแก่น้อย	การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยแบบทดสอบ “เรื่องทักษะเพื่อชีวิต” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
109	นายพลชัย บุญมี	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่องการเรียนรู้ทักษะวอลเลย์บอลใช้โปรแกรม Power Point ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
110	นางวันทนา สวนแก้ว	การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยแบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
111	นางสุริรัตน์ สุขยิ่ง	การพัฒนาทักษะการวิ่ง โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตเป็นรายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
112	นางสาวมณฑนา บุญมี	การพัฒนาทักษะบาสเกตบอล โดยใช้โปรแกรม Power Point ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
113	นายวรารุช มั่งมีสุข	การแก้ปัญหาเรื่องความเข้าใจการนับคะแนน (เทนนิส) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ ใช้ CAI GAME TENNES
114	นางสาวอาภรณ์ พูนผล	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ		
115	นายบุญฤทธิ์ กสิกิจ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีกับดนตรีในบ้านเรา โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
116	นายชลธิส สีสมพาน	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการขับร้องเพลงไทยสากล โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
117	นางเกษร รุ่งเรือง	การพัฒนาทักษะการ Paint สีน้ำโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ม เรื่องภาพทิวทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
118	นางสาววิภาสิริ แก้วใหญ่	การศึกษาแก้ไขปัญหาการขาดความสนใจปฏิบัติทำรำนากุศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน
119	นางสาวกนิษฐา อาสาคะติ	พัฒนาทักษะวาดภาพระบายสีโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
120	นายขยงยุทธ เพ็ญไพบูลย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ โดยการใช้สื่อ C.A.I ในการช่วยสอน (การไล่น้ำหนักสีไม้)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
121	นางอรัญญา แสงทอง	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
122	นางสาวพัชรนันท์ รัตนพรเพิ่มพูน	พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานศิลปะไทย การสอนนาฏยศัพท์ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ CAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี		
123	นางอังคณา ตะเกาทอง	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
124	นางสาวประภัสสร สิทธิสุวรรณ	การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
125	นางสาวรมิดา ผลัดรีน	การพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (David W. Johnson and, F.) เรื่องการประดิษฐ์งานใบตอง
126	นางสาวอรุดา พิมพ์งาม	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียน โปรแกรมภาษาซี โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
127	นายศุภชัย ไรยสกุล	การพัฒนาบทเรียน CAI วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ช่องตารางเวิร์กชีต เวิร์กบุ๊ก และการจัดการกับช่องตาราง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
128	นางนิธิตมา สุขพิทักษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดประดิษฐ์ (Inventive Thinking) โดยอาศัยการเรียนแบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
129	นางสาวดวงใจ กลัษศรี	การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Creative teaching
130	นายอภิณพ เกตุแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
131	นายเกียรติภูมิ นาคหลง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมสร้างภาพ Animation โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
132	นางสาวรัตนพร สุขลุย	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสูตรและฟังก์ชันเอ็กเซล 2007 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
133	นางสาวธัญญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปีการศึกษา 2557
ฝ่ายสนับสนุนการสอน		
134	นางสาวอรทัย ไวตี	การแก้ปัญหาเอกสาร โรเนียวไม่ถูกต้องของการ โรเนียวเอกสาร
135	นางมยุรี จันทรจินดา	การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด ในด้านทรัพยากร และการจัดบรรยากาศสถานที่ ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
136	นางสาวดารารรรณ หนึ่งแวงแดง	การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 รุ่นปรับปรุงโอเน็ตจาก สทศ. เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของการออกเอกสาร
137	นางสาววิมล เขียนกันทา	การแก้ปัญหาไวรัสในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมตรวจหาไวรัส
138	นางสาวณัฐจิญา บุญบรรลุ	การพัฒนางานการเงิน-บัญชี
139	นางสาวดวงใจ แก้วหานาม	
140	นางสาววรรณภา สุขลุย	
141	นางสาววีรัช ต่ายแสง	
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย

142	นางเขมรัตน์	ธรรมรุจิรัตน์	การพัฒนางานสารบรรณ
143	นางอภิรดี	แสงทอง	
144	นางสาวศราวดี	จุลสันต์	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
145	นางสาวณัฐวิภาคุณ์	เพ็งวงษ์	ความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล
146	นางสาวสิริกร	ชุมทอง	การแก้ไขปัญหาจากข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
จำนวนครูต้องส่งวิจัย 158 คน ส่งวิจัย 146 คน คิดเป็น 92.40%			

ครูผู้สอนระดับประถม, ระดับมัธยม จำนวน 127 คน ส่งวิจัย 109 คน คิดเป็นร้อยละ 85.82

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558